

Việt Nam: Xuất cảnh, nhập cảnh sẽ không được mang theo vàng cây

Tác Giả: Ngái Việt

Thứ Năm, 26 Tháng 7 Năm 2012 08:24

Mang quá 300 gram vàng sẽ phải 'khai báo và nộp thuế'

HÀ NỘI (NV) - Một người mang hộ chiếu Việt Nam hay nác ngoài khi xuất cảnh hay nhập cảnh vào Việt Nam sẽ không được mang theo vàng miếng (vàng cây) hay vàng nguyên liệu.



**Việt Nam sẽ cấm người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo vàng miếng (cây) nhập cảnh không cấm người Việt Nam đi đến các nác ngoài.
(Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images)**

Đó là một trong những quy định trong bản dự thảo của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam “nhằm hạn chế tình trạng mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.”

Dự thảo này nói rằng, một người nhập cảnh hay xuất cảnh “được phép mang theo vàng trang sức, vàng miếng, có tổng khối lượng 300 grams trở lên phải khai báo với Hải Quan và nộp thuế theo quy định.”

Một miếng (hay cây) vàng có trọng lượng 37.5 grams. Như vậy 300 grams là 8 miếng (hay cây) vàng.

Thông Tin Xã Việt Nam (TTXVN) cho hay, “dự thảo thông tin quy định rõ các trường hợp nhập cảnh và không được mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh.”

Vấn theo TTXVN, “Ủy ban hành, quyết định này “sẽ thay thế Quy định nhập cảnh

Việt Nam: Xuất cảnh, nhập cảnh sẽ không được mang theo vàng cây

Tác Giả: Ngái Việt

Thứ Năm, 26 Tháng 7 Năm 2012 08:24

1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 9, 2001 của Thủ tướng Chính phủ Ngân Hàng Nhà Nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Ngô Văn L

Tuy nhiên, quy định này lại cho phép người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài “được mang theo vàng miếng hay vàng nguyên liệu.”

Được theo của Bộ quy định Việt, “Đội về cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mãng có tổng khối lượng từ 300 grams (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải Quan và phải nộp thuế theo quy định pháp luật.”

Quy định này nói thêm, “Người đi định cư ở nước ngoài mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mãng có tổng khối lượng từ 1kg (Một kilôgam) trở lên phải có giấy phép mang vàng khi xuất cảnh do Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc trung ương của cá nhân đó cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải Quan và nộp thuế theo quy định pháp luật.”

Nhà cầm quyền Việt Nam thời gian qua đã gia tăng kiểm soát thị trường vàng miếng (vàng cây). Hôm 25 tháng 5, 2012 một nghị định bắt đầu có hiệu lực mà theo đó nhà nước sẽ giới hạn quyền sản xuất vàng miếng (vàng cây) của tất cả nhân sản xuất như trước đây.

Ngoài việc giới hạn quyền sản xuất, nghị định còn nói “nhà nước còn được quyền xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Nghị định cũng nghiêm cấm sản xuất vàng miếng làm phương tiện thanh toán.” (KN)